
การประชุมระหว่างตัวแทนคณะท างานฝ่ายไทยและผู้แทนจากสหภาพยุโรป  

ระหว่างงาน FLEGT WEEK ณ. กรุงบลัสเซลส์ ประเทศเบลเย่ียม 

 

วนัท่ี : 18   มีนาคม  2558 

เวลา : 18:00 – 19:30 นาฬิกา  

สถานที่ : Albert Borschette Centre, Brussels, Belgium 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. Mr. Luca  Perez    ผู้แทนจากสหภาพยโุรป 

2. Mr. Alex  Hinrichs   สถาบนัป่าไม้แห่งยโุรป (EFI) 

3. Mr. Sebastian  Schrader  สถาบนัป่าไม้แห่งยโุรป (EFI) 

4. นายสภลท์  บญุเสริมสขุ  ผู้อ านวยการส านกัความร่วมมือด้านการป่าไม้ 

ระหวา่งประเทศ 

5. นายประเสริฐ  เอ่ียมดีงามเลศิ  ประธานสมาคมโรงเล่ือยจกัร 

6. นางสาววรางคณา   รัตนรัตน์  ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย RECOFTC 

7. Mr. Bruno  Cammaert  FAO 

8. ดร. สมฤดี  นิโครวฒันยิ่งยง  ท่ีปรึกษาอีย ูเฟลก็ที สถาบนัป่าไม้แห่งยโุรป 

 

สรุปการประชุม 

1. แม้วา่มติคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปต่อสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยจะ

ยงัอยู่ในสถานภาพหยุดความสมัพันธ์ชั่วคราวทางนโยบายระดับสูง  แต่ยังคงมีการ

ด าเนินการเชิงเทคนิคระหว่างสองประเทศในเรืองกระบวนการ VPA, FTA และอ่ืนๆ 

อย่างต่อเน่ือง  



2. ในระดบัเทคนิค ยงัคงคาดหวงัให้มีการติดต่อส่ือสารระหวา่งทัง้สองฝ่ายอย่างต่อเน่ือง  

3. องค์กรอิสระต่างๆ ของสหภาพยุโรปยังคงสามารถท างานในไทยได้  ตามมติ

คณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยโุรป 

4. คณุ Luca ได้ถามถึงโครงสร้างการเจรจาต่อรองท่ีเคยตกลงกนัไว้ในการประชมุ JEM 1 

นัน้ ยงัคงด าเนินการแบบเดิมหรือไม่ 

5. EFI จะด าเนินการส่งความเห็นของสหภาพยุโรปท่ีมีต่อร่างนิยามความถูกต้อง (LD) 

ของไทย  ซึ่ง ผอ.สภลท์ ได้ส่งร่างนิยามฯ ดังกล่าวให้คุณ Luca แล้วอย่างไม่เป็น

ทางการ ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้จะส่งร่างนิยามฯ ให้คุณ Luca อย่างเป็นทางการอีกครัง้

หนึ่ง (ผอ.สภลท์ ได้ส่งจดหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 ให้คุณ 

Luca เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 ) 

6. ในความเป็นจริงประเทศไทยเป็นประเทศท าไม้ ดงันัน้จึงมีความส าคญัมากท่ีจะท าให้

แน่ใจวา่การน าไม้เข้ามาในประเทศไทยนัน้เป็นไม้ท่ีมีแหลง่ท่ีมาอย่างถูกต้อง และเป็น

หวัข้อส าคญัท่ีควรเขียนลงในร่างนิยามฯ 

7. คณุประเสริฐ เอ่ียมดีงามเลศิ ประธานสมาคมโรงเล่ือยจกัรและคณุวรางคณา รัตนรัตน์    

จาก RECOFTC ได้ยืนยันว่า ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีความสนใจใน

กระบวนการด าเนินงานด้าน FLEGT และข้อตกลง VPA ซึ่งทัง้สองภาคส่วนนีย้ังจะ

ร่วมด าเนินงานในกระบวนการดงักลา่วต่อไป 

8. ภาคเอกชนเล็งเห็นวา่ควรแบง่ขอบเขตของผลติภณัฑ์ให้ชดัเจน ซึ่งตอนแรกคาดวา่จะ

ครอบคลมุแค่ในสว่นวตัถดุิบเท่านัน้ 

9. ในขณะท่ีภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมมีส่วนร่วมในกระบวนการการด าเนินงาน

ด้าน   เฟล็กที แต่กลับเห็นว่าการมีส่วนร่วมของภาค รัฐท่ีเก่ียวข้องยังมีน้อย ซึ่ง

ข้อตกลง LoA ของ FAO และกรมป่าไม้ในฉบับต่อๆ ไปสามารถสนับสนุนให้เกิด

กระบวนการการมีสว่นร่วมของภาครัฐมากขึน้ อย่างไรก็ตาม FAO คาดหวงัให้กรมป่า

ไม้ร่วมสนบัสนนุด้านการเงินในข้อตกลงฉบบัต่อไปด้วย 



10. คุณ Luca อยากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการหารือการร่างนิยามความ

ถกูต้องฯ (LD) ในประเทศไทย ดงันัน้จึงอยากให้ส านกังานเลขานกุาร  ไทย – อีย ูเฟล็ก

ที สง่รายละเอียดร่างโครงการดงักลา่ว 

11. ส านักงานเลขานุการ  ไทย – อียู เฟล็กที ควรท าบันทึกการประชุมทุกครัง้เม่ือมีการ

ประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมของคณะท างานทัง้หมด หากเป็นไปได้ควรน า

บนัทึกการประชมุเผยแพร่สูส่าธารณะ เพ่ือให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียได้รับรู้ และประเด็นใด

ท่ีควรเข้ามามีส่วนร่วม EU และ EFI อยากทราบบนัทึกข้อคิดเห็นระหว่างการประชุม

ของกลุม่คณะท างานร่างนิยามฯ ยกเว้นประเด็นท่ีเป็นเร่ืองภายในของฝ่ังไทย 

12. คณุ Luca จะปรึกษากบัผู้แทนจากสหภาพยุโรปและจะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเก่ียวกบั

การแลกเปล่ียนครัง้ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การท า VDO conference ระหว่างผู้ แทน

ของทัง้สองฝ่าย (อธิบดีกรมป่าไม้และคุณ Luca) หรือระหว่างหวัหน้าคณะเจรจาต่อรอง

ของทัง้สองฝ่าย เป็นต้น 

13. ฝ่ายไทยแนะน าว่าหากหวัหน้าคณะผู้แทนอียสูามารถเข้าพบปลดักระทรวงและอธิบดี

กรมป่าไม้ได้ จะช่วยให้กระบวนการในประเทศไทยเคล่ือนตวัไปข้างหน้าได้เร็วขึน้ 

14. ในครัง้หน้า EFI ทัง้คุณ Alex Hinrichs และคุณ Sebastian Schrader จะมาเยือน

ประเทศไทยในกลางเดือนพฤษภาคม ฝ่ังไทยสามารถร้องขอให้ EFI ช่วยเหลือทางด้าน

เทคนิคได้ 

 

http://www.flegtweek.org/ 
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